

Số: *308*/BC-UBND

Gio Linh, ngày *06* tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(Trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021)

I. Một số tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2018:

1. Phạm pháp hình sự:

Tình hình tội phạm được kiểm chế, đẩy lùi. Năm 2018, xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự, làm bị thương 03 người, tài sản thiệt hại 590 triệu đồng. So với năm 2017 giảm 02 vụ, giảm 02 người chết, giảm 03 người bị thương. Đã điều tra làm rõ 29 vụ, tỷ lệ điều tra đạt 87,3%. Nổi lên là tình trạng trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, cụ thể:

- Trộm cắp tài sản: 22 vụ
- Cố ý gây thương tích: 04 vụ
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 vụ
- Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 01 vụ.
- Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ: 01 vụ (Phòng PA09 bắt, điều tra, xử lý).
- Mua bán trái phép chất ma túy: 02 vụ;
- Sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; 01 vụ.

2. Vi phạm pháp luật:

Mặc dù, tội phạm giảm so với năm 2017 nhưng các hành vi phạm pháp luật chưa đến mức phải truy cứu hình sự diễn ra khá phổ biến, trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm, phát hiện, xử lý 23 vụ/25 đối tượng vi phạm về kinh tế, xử phạt 32,9 triệu đồng, tịch thu hàng hóa sung công quỹ nhà nước trị giá 53,3 triệu đồng; 12 vụ vi phạm về môi trường xử phạt 47,1 triệu đồng. Đặc biệt tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy gia tăng, hiện nay trên địa bàn huyện có 68 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 11 đối tượng so với cuối năm 2017. Tuy nhiên số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội lớn hơn nhiều; trong đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 10 vụ/15 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày càng bộc lộ

mối quan hệ mật thiết giữa đối tượng sử dụng ma túy và đối tượng phạm tội (theo thống kê đa số đối tượng phạm tội có sử dụng ma túy).

3. Tai nạn giao thông:

Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với năm 2017. Trong năm, xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 17 người. So với năm 2017, giảm 05 vụ, giảm 03 người chết, giảm 01 người bị thương.

II. Kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, và Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự xã hội trong mọi tình huống; cơ bản kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm và hạn chế các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48 - CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới*"; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Kế hoạch của Công an tỉnh, Huyện ủy về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay.

2. Chỉ đạo lực lượng Công an tổ chức 03 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; Đợt cao điểm tấn công tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác, kinh doanh cát, sỏi; Đợt cao điểm tấn công tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Qua thực hiện các đợt tấn công trấn áp tội phạm đã tiến hành gọi hỏi răn đe 90 đối tượng thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật ở công đồng dân cư; phát động 18 điểm kêu gọi nhân dân ủng hộ lực lượng Công an trong tấn công tội phạm với trên 3000 lượt người tham gia; lập mới 54 hồ sơ quản lý các đối tượng hình sự, ma túy ở xã, thị trấn nhằm nắm chắc di biến động của các loại đối tượng này, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban bí thư về "*Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới*"; nâng cao hiệu quả hoạt động các nghị quyết liên tịch, chương trình hành động liên ngành, các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy. Phát huy tốt sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với việc cổ vũ, động viên người dân giúp đỡ cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

4. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác điều tra xử lý các vụ án hình sự. Đã điều tra làm rõ 29 vụ, tỷ lệ điều tra đạt 87,3%. Thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật trong công tác điều tra tố tụng, không để xảy ra oan, sai, vi phạm quy trình trong quá trình điều tra xử lý tội phạm.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác điều tra án theo tố tụng hình sự, Trong năm đã thực hiện điều tra 36 vụ/43 bị can; Kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 22 vụ/31 bị

can, kết hợp tốt việc thực hiện công tác điều tra xử lý tội phạm với việc tuyên truyền pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Trong năm đã tiếp nhận 54 tin báo tố giác tội phạm, hoàn thành xử lý 50 tin, chiếm tỷ lệ 92,3% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao). Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm được thực hiện đúng quy trình, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai.

Tổ chức làm tốt công tác thi hành tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Bố trí lực lượng trực chiến 24/24 để tiếp nhận người bị tạm giam, tạm giữ, kiểm tra thông tin người bị tạm giam, tạm giữ theo quy định. Hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Trong năm, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp 09 giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo, 01 giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ; tiếp nhận 07 hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian thử thách trong dịp lễ 30/4.

5. Triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội và công tác cải cách hành chính trong CAND. Duy trì thường xuyên, nề nếp công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Làm tốt việc theo dõi, quản lý số Việt kiều về thăm thân, đối tượng tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương được thực hiện đúng quy định; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, con dấu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các đại lý xăng dầu, phế liệu, cơ sở kinh doanh gas... nhờ đó đã quản lý chặt chẽ các đối tượng, ngành nghề kinh doanh dễ để xảy ra mất an ninh, trật tự, góp phần làm cho địa bàn huyện luôn luôn ổn định.

6. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Trong năm, tổ chức 491 ca tuần tra, phát hiện 1314 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc Nhà nước 1 038 000.000đ; tạm giữ 143 lượt xe; tước giấy phép lái xe 47 trường hợp. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai thực hiện các chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như: kiểm tra chuyển hướng giao thông, kiểm tra giấy phép, kiểm tra đội mũ bảo hiểm, bắn tốc độ, đo nồng độ cồn... nhằm hạn chế vi phạm trong quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong thực tế tình trạng điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng bia rượu, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định... vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều thời điểm, góp phần làm cho tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, gây bất ổn cho xã hội.

7. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần làm cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn

nhận được sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình phòng chống tội phạm ở các địa phương, trong năm đã xây dựng mới 19 mô hình phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, gồm: 12 mô hình “Dòng họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật”; 03 mô hình bảo vệ an ninh, trật tự trong các cơ sở tôn giáo; 03 mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các khu dân cư, góp phần huy động sức mạnh của toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.

Nhận xét chung: Năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm kiểm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm được các cấp ủy Đảng quan tâm, lãnh đạo thực hiện; được các tầng lớp nhân dân ủng hộ tích cực. Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tích cực mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện, nhờ đó phạm pháp hình sự và các hành vi vi phạm pháp luật giảm so với năm 2017 và những năm trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định trong mọi tình huống.

III. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới*”. Thường xuyên, liên tục tổ chức tấn công trấn áp tội phạm hình sự trên địa bàn toàn huyện, trong đó tập trung vào các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự xã hội, kết hợp với công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động của bọn tội phạm; không để xảy ra việc hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; kiểm chế đến mức thấp nhất tình hình gia tăng tội phạm trên địa bàn.

2. Nâng cao chất lượng điều tra án, tập trung điều tra làm rõ án trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Phần đầu tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 85%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; hạn chế đến mức thấp nhất những vụ án đặc biệt nghiêm trọng và tội phạm về ma túy.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49 - NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm; không để xảy ra tình trạng oan, sai, bức cung, nhục hình, giam giữ không đúng pháp luật, bỏ lọt tội phạm; không để xảy ra việc tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; làm tốt việc đưa người vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và quản lý đối tượng hình sự, ma túy ở địa phương.

4. Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với tội phạm về kinh tế, môi trường, các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiến hành điều tra cơ bản các cơ quan, doanh nghiệp có điều kiện dễ phát sinh vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường; kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân; chủ động nắm tình hình liên quan đến công tác quản lý kinh tế ở các đơn vị, địa phương theo quy định.

5. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục các đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm về ma túy và tình trạng nghiện ma túy gia tăng trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy và pháp luật về phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân.

6. Thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra tình trạng can phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ trốn khỏi nơi giam giữ và các vụ việc phức tạp khác. Tổ chức tốt công tác bảo vệ các phiên tòa, áp giải bị can, bị cáo, dẫn giải và bảo vệ người làm chứng, quản lý kho vật chứng; giám sát chặt chẽ số người bị kết án tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, quản chế. Làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức quần chúng, đoàn thể địa phương trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người được đặc xá, tha tù.

7. Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý đối tượng. Làm tốt công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú; Quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, nhất là ở các chợ, các khu vực đông dân cư, các công ty, xí nghiệp... Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là phòng, chống cháy rừng. Triển khai kịp thời các quy định mới liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có hiệu lực trong năm 2017.

8. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông"; Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp về giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông đường bộ trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông, đặc biệt là

công tác tuần tra đảm bảo TTATGT trong các giờ cao điểm. Chi đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật giao đường bộ; tổ chức đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nhằm góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất tình hình tai nạn giao thông xảy ra.

9. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm các mô hình tiên tiến, từ đó nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung nghiên cứu các mô hình phòng chống tội phạm hoạt động có ở các địa phương khác để áp dụng phù hợp tại địa bàn huyện. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an từ huyện đến cơ sở vững mạnh, bảo đảm làm tốt công tác tham mưu thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

10. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, tập trung vào các khâu giải quyết các thủ tục về đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy; cấp phát chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự... Tiếp tục rà soát, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về thủ tục hành chính. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 của UBND huyện Gio Linh./

Nơi nhận: ✓

- BTV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện ;
- UBMTTQVN huyện ;
- Các ĐB HĐND huyện;
- Các phòng ban, đoàn thể huyện, CQ TW tỉnh đóng trên địa bàn;
- HĐND, UBND các xã, TT;
- Lưu: VT.



Trần Văn Quảng